



สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ สพฉ 169/2562

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

7 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2562

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ อธิการบดี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ สาธารณสุขอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการฯ จำนวน 1 ชุด
2. ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่ 2/2562 เรื่อง การประกอบวิชาชีพพยาบาล : มุมมองด้านกฎหมาย ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล หรือวิธีการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ทางการแพทย์โดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพพยาบาลจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ของสภาการพยาบาลที่ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ปัจจุบันพบว่ามีข้อฟ้องร้อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาลค่อนข้างสูง ทั้งการปลอมเป็นพยาบาล (พยาบาลเถื่อน) รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลเองที่อาจจะปฏิบัติงานโดยไม่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย และความเสียหายแก่ผู้ป่วยได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาดองค์ความรู้ในแง่กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้สมาคมพยาบาลฯ ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพและผู้สนใจสมัครและชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ <http://www.natne.or.th> และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาทั้งนี้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสำหรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศศิธร ชำนาญผล)

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 080-8952065

E-mail: natned01@gmail.com